



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ แนวหน้า เพจชมรมแพทย์ชนบท</p>	<p><b>ปัญหาลูกจ้างสธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า ชมรมฯ ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เรียกร้องรัฐบาล 1.ขอให้รอมว.การคลังเป็นผู้สั่งยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างเงินนอกงบประมาณฯ ไม่ใช่ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมาชี้แจง 2.ขอให้รอมว.สธ.แก้ไขระเบียบเงินบำรุงปี 2561 กระจายอำนาจให้สถานบริการมีอิสระในการบริหารเงินบำรุงให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการในพื้นที่ และ 3.การออกระเบียบใหม่หรือแก้ไขระเบียบเดิมที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ ต้องมีผู้แทนของสถานบริการในพื้นที่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเข้าร่วมทุกครั้ง หากไม่ได้รับการตอบสนองตามข้อเรียกร้อง จะรวมตัวหนัก.การคลัง ในวันที่ 1 มิ.ย. 2561</p>
<p>มติชน เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ แนวหน้า</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.วิชัย อัครภาคย์ ผอ.รพ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า แม้กรมบัญชีกลางและสธ.จะแถลงว่าระเบียบนี้ไม่กระทบการจ้างงานของหน่วยบริการสธ. แต่ระเบียบว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด สธ. พ.ศ.2561 ข้อที่ 10 ระบุว่า การกำหนดกรอบอัตราและค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงาน สธ.จากเงินบำรุง ต้องได้รับความเห็นชอบจากก.การคลังก่อน ซึ่งไม่แน่ใจว่าต่างกับระเบียบก.การคลังอย่างไร และเห็นว่าระเบียบของก.การคลังจะทำให้เกิดปัญหาในการจัดบริการของรพ.</p> <p>-ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา เรียกร้องให้ก.การคลังทบทวนการออกระเบียบดังกล่าว ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพนักงานและลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ และทำความเข้าใจบริบทการทำงานของรพ. รวมทั้งศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนการดำเนินการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้าง</p> <p>-นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์รพศ./รพท. (สพศท.) กล่าวว่า จะไม่ไปร่วมเคลื่อนไหวกับชมรมแพทย์ชนบทในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ เนื่องจากก.การคลังได้ชี้แจงแล้วว่าระเบียบที่ออกมาไม่เกี่ยวกับ สธ. แต่จะเดินหน้ากระตุ้นให้ก.พ.จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอกับภาระงานที่เกิดขึ้น ขณะที่พ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ระบุว่าไม่มีการคัดค้านระเบียบก.การคลัง เนื่องจากได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับผอ.รพ.ทุกแห่งแล้ว</p> <p>-ด้านผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ระบุว่า ยังไม่แน่ชัดว่าระเบียบดังกล่าวจะมีผลกระทบหรือไม่ เพราะได้ออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว</p>
<p>มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับ สธ.แล้วว่า การจ้างลูกจ้างและพนักงานของสธ.มีระเบียบรองรับ และได้มีการขอกรอบความตกลงกับก.การคลังแล้ว ดังนั้นไม่ต้องมีการลาออกหรือชี้แจงเพิ่มเติม</p> <p>-ด้าน น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ปัจจุบัน สธ.มีการจ้างลูกจ้างและพกส.อยู่แล้ว เพราะมีระเบียบการใช้เงินบำรุงของสถานพยาบาล สธ. ซึ่งกฎหมายให้สามารถนำเงินนอกงบประมาณหรือเงินบำรุงมาจ้างลูกจ้างหรือเป็นค่าตอบแทนได้ และล่าสุด สธ.ได้ขอกรอบความตกลงการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณให้ก.การคลังพิจารณาแล้ว หากสัญญาจ้างเดิมหมดลงจะเชื่อมต่อกับกรอบความตกลงที่ยื่นมา จึงไม่กระทบการจ้างงานแต่อย่างใด</p> <p>-พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เตรียมจัดทำข้อเสนอแนวทางปรับปรุงสิทธิประโยชน์พนักงานจ้างเหมาบริการให้ทัดเทียมกับลูกจ้างส่วนราชการอื่น ส่งให้กรมบัญชีกลางและก.พ.ดำเนินการในภาพรวม โดยสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ คือ สิทธิในการรักษาพยาบาลและสิทธิเงินทดแทน</p>
<p>ผจก.ออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล กล่าวว่า หนังสือชักซ้อมความเข้าใจจากกรมบัญชีกลางเป็นการเฉไฉ รมว.คลังควรยกเลิกระเบียบทันที เพราะวันที่ 30 ก.ย.หากก.การคลังไม่มีคำสั่งอนุญาต หรือสธ.ไม่ส่งเรื่องมา ลูกจ้างของรพ.ทุกแห่งจะไม่สามารถทำงานได้</p>
<p>เพจชมรม แพทย์ชนบท มติชน</p>	<p>-โพสต์ภาพและข้อความการแต่งตำราของ รพ.โพธิ์พิสัย จ.หนองคาย รพ.ศรีสาคร, รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส รพ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย และรพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่</p>
<p>เพจชมรม แพทย์ชนบท</p>	<p>-โพสต์ข้อความว่า นพ. เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดสธ. จะเกษียณวันที่ 30 กันยายนนี้ พูดได้อย่างไรว่าไม่กระทบ เพราะปัจจุบันลูกจ้างทุกวิชาชีพแทบจะทุกรพ.ลาออกตลอดเวลา รพ.มีภาระงานเพิ่มแต่ขยายบริการไม่ได้เพราะจ้าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์กึ่งอาชีพ การเมือง มติชน</p>	<p>คนไม่ได้</p> <p>-เสนอว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ต้องต่อสายตรงถึงผู้บริหารก.การคลัง พร้อมส่งผู้บริหารเข้าเจรจาชะลอระเบียบก.การคลัง จนได้ข้อสรุปว่า สธ.เคยทำข้อตกลงกับก.การคลังแล้ว ระเบียบนี้จึงไม่ใช้กับสธ. ...ออกระเบียบโดยไม่คุยกันก่อนแบบนี้ เรียกว่า ระเบียบเรียกแขก</p> <p>-เสนอบทความว่า แม้ ก.การคลังกับสธ. จะแถลงร่วมกันว่าระเบียบนี้ไม่รวม สธ. แต่ชมรมแพทย์ชนบทยังไม่หยุดขับเคลื่อน เพราะตามระเบียบเงินบำรุง สธ. ในข้อ 10 ระบุว่ากำหนดกรอบอัตราและค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวหรือพอส.จากเงินบำรุง ต้องได้รับความเห็นชอบจากก.การคลัง จึงขอให้แก้ไขระเบียบเงินบำรุงข้อนี้ และให้รมว.คลังลาออก ซึ่งยังไม่รู้ว่าผลจะเป็นอย่างไร แต่ที่แน่ๆ คือ ระเบียบของก.การคลังทำให้เห็นว่า การจ้างงานต้องไม่จ้างแบบไม่มีกรอบอัตราอีกต่อไป และการจ้างต้องเหมาะสมจำเป็น ที่สำคัญ ส่วนราชการอื่นๆ ก็มีการจ้างลูกจ้างเช่นเดียวกัน แต่ที่ยังไม่แสดงตัวอาจเป็นเพราะผลกระทบยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่ถึงเวลา แต่หากกลุ่มลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบรวมกันออกมาเรียกร้อง รัฐบาลจะต้องประสบปัญหาแน่นอน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก แนวหน้า มติชน เดลินิวส์ สวท.สำนักข่าวไทย ช่อง 3,9,NBT,TNN24</p> <p>ชาวสด ไทยโพสต์ สยามรัฐ คมชัดลึก ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ทีวีทุกช่อง</p> <p>มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์จดหมาย</p>	<p><b>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกม.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ว่า คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ยกยาระดับไซบูทรามิน(Sibutramine) เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ตามพ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 จะทำให้ผู้ที่ลักลอบใส่ไซบูทรามินในผลิตภัณฑ์มีโทษรุนแรงขึ้น โดยผู้ผลิต นำเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีไซบูทรามินเป็นส่วนผสม จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 5 - 20 ปี และปรับตั้งแต่ 5 แสนบาท - 2 ล้านบาท จากเดิมโทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ที่สำคัญหากมีการเสียชีวิตจากการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและพืชน้ำได้ว่าเกิดจากไซบูทรามิน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาจมีโทษทางอาญาฐานพยายามฆ่าด้วย</p> <p>ด้าน นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า เดิมไซบูทรามินจัดเป็นยาอันตราย ซึ่งในประเทศไทยไม่มีการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ดังนั้นการยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ฯ ประเภท 1 จึงไม่กระทบกับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ส่วนการรื้อวิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีไซบูทรามินโทษยังคงเดิม แต่ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้นำเข้า หรือผลิต หรือขาย จะมีโทษตาม พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 ส่วนยาซิลเดนาฟิลที่มักลักลอบใส่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเพศชาย ไม่สามารถยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ฯ ได้ เพราะยังมีประโยชน์ทางการแพทย์ ปัจจุบันจัดเป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์และในรพ.เท่านั้น จึงต้องมีการคุมเข้มการใช้ในทางที่ผิดมากขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการวัตถุออกฤทธิ์ฯ ยังได้มอบหมายให้ฝ่ายนิติกรไปศึกษารายละเอียดในประเด็นการเอาผิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบใส่ยาแผนปัจจุบัน ตามพ.ร.บ.ยา พ.ศ.2511 ซึ่งมีโทษรุนแรงกว่า พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522</p> <p>-เสนอข่าว ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายจุฑาวุฒิ ภัทรกำพล หรือมาร์ช และน.ส.อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา หรือแพตตี นักแสดง พิธีกรชื่อดัง เข้าพบ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. เพื่อให้ถ้อยคำกรณีรื้อวิผลิตภัณฑ์เครือข่ายเมจิกสกิน ยอมรับไม่รอบคอบและขอโทษผู้บริโภค โดยพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกดารานักแสดงไปแล้ว 29 ราย มาพบพนักงานสอบสวนแล้ว 9 ราย ที่เหลืออีก 20 รายจะทยอยเข้าให้ปากคำ คาดไม่เกินเดือนมิ.ย.จะส่งสำนวนให้อัยการได้</p> <p>-เสนอจดหมาย จากผู้ใช้นาม คนอีสาน แสดงความเห็น ว่า ดาราที่รื้อวิสินค้าโดนคดีแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก อย. ไม่มีความผิดหรือที่ไม่ว่าเมจิก สกินที่มีธุรกิจเป็นพันล้านใช้ อย. ปลอม ควรส่งเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจบ้าง แต่นี่เหมือนไม่ทำอะไรเลย</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>กัญชาลดความอ้วนเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุรสีห์ บุญสนอง อายุ 19 ปี เสียชีวิตในห้องน้ำ ภายในแมนชั่น เลขที่ 442 ซอยศรีदान 16 หมู่ 5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ บนเตียงนอนพบยาลดน้ำหนักที่ปิดใช้แล้ว 2 ขวด เพื่อนผู้ตายให้ข้อมูลว่า ผู้ตายไม่มีโรคประจำตัว ช่วง 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้ตายดื่มน้ำตลอดวันละ 4-5 ลิตร เบื้องต้นสันนิษฐานว่า ผู้ตายอาจกินยาลดน้ำหนักแล้วเกิดอาการช็อกเสียชีวิต</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>พาราควอต</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี หนึ่งในเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 369 องค์การ เปิดเผยว่า เครือข่ายฯ ประชุมผ่านระบบไลน์ได้ข้อสรุปว่า จะขอใช้สิทธิตามกฎหมายเคลื่อนไหว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนเรื่องนั้นจนถึงที่สุด โดยนัดชุมนุมใหญ่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 5 มิ.ย. ซึ่งมีการประชุมกรม. และตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมกับสมาชิกเครือข่ายใน 60 จังหวัดที่จะชุมนุมและจัดกิจกรรมต่อต้านการใช้สารเคมีอันตรายในพื้นที่</p> <p>ด้าน รศ.จิราพร ลีนชมนานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวว่า จะติดตามว่ากรมวิชาการเกษตรมีแผนจัดการความเสี่ยงเรื่องนี้อย่างไร โดยส่วนตัวไม่เชื่อว่ารัฐจะจัดการความเสี่ยงในการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดได้ ซึ่งทั้งพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต อยู่ในบัญชี อ.3 แต่ที่ผ่านมารกรมวิชาการเกษตรไม่ได้ดำเนินการใดๆ มีแต่เครือข่ายผู้บริโภค กลุ่มเกษตรกรทางเลือก นักวิชาการ หน่วยงานด้านสุขภาพ ที่ออกมาเรียกร้องและเตือนให้สังคมเฝ้าระวังอันตรายจากการบริโภคพืชผักที่ปนเปื้อนสารพิษ</p>
<p>สวท. ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 71 ในหัวข้อ “มุ่งมั่นสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อทุกคนมีสุขภาพดี” ว่า ประเทศไทยได้ดำเนินการตามปฏิญญาอัลมา อตา เมื่อ 40 ปีก่อน ที่ตั้งเป้าให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า สามารถสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชนได้ตั้งแต่ปี 2545 และประสบความสำเร็จทั้ง 3 มิติของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ ขจัดความยากจนทางการแพทย์ ตามเป้าหมายที่ 1 การพัฒนาการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตามเป้าหมายที่ 3 และ การขยายเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ตามเป้าหมายที่ 8, 9 และ 10</p>
<p>เว็บไซต์ประชาไท</p>	<p><b>ผลการศึกษากำลังคนใน รพ.สต.</b></p> <p>-เสนอข่าว ผลการศึกษาระงานและผลิตภาพกำลังคนในรพ.สต. ของ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรและคณะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสวรส. ปี 2560 ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณจากบุคลากรทุกตำแหน่ง/ทุกคนที่ปฏิบัติงานจริงในรพ.สต. 5 ขนาด (S, M, L, Extra และพิเศษ) จำนวน 336 คน จาก 48 แห่ง 12 จังหวัด 12 เขตสุขภาพ และกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพจากบุคลากรทุกตำแหน่ง/ทุกคนที่ปฏิบัติงานจริง ณ รพ.สต. ดีเด่น 8 แห่ง พบว่า ภาพรวมขาดกำลังคนเมื่อเทียบกับภาระงาน บุคลากรใช้เวลากว่า 30% ทำรายงานผลงาน งานเอกสาร งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน การบันทึกข้อมูล ฯลฯ ทำให้เวลาบริการสุขภาพประชาชนลดน้อยลง ขาดขวัญกำลังใจที่ทำงานหนัก แต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา และไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ส่วนการโอนรพ.สต.ให้ท้องถิ่นยังไม่มีความคืบหน้า บุคลากรทวนเรื่องไม่มีหลักประกันความก้าวหน้าในสายงาน การเมืองท้องถิ่นไม่แน่นอน</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุเทพ เทพสุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอเมือง จ.ยะลา ประกาศให้พื้นที่หมู่ 9 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว เนื่องจากพบสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. - 22 มิ.ย. 2561</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา นำเครือข่ายฯ มายื่นหนังสือถึงรมว.สธ. ขอให้เอาผิดบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่โฆษณาเบียร์ที่เพิ่งมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่ผ่านเพจดัง โดยเมื่อวันที่ 8 พ.ค. บ.เบียร์ยักษ์ใหญ่ได้จัดทำโฆษณาเบียร์ที่เห็นทั้งขวดและยี่ห้อ มีการแจกของฟรีเมียม ของรางวัลต่างๆ เผยแพร่ทางเพจเฟซบุ๊ก ได้แก่ เพจซีเม่าเล่าเรื่อง, แดกเหล้า เม่าเบียร์ เพลย์ไวน์, Singha Life และ Singha ซึ่งผิดทั้งเรื่องการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึงขอเรียกร้องให้สธ.เร่งพิจารณาเอาผิด</p> <p>ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ซึ่งรับมอบหนังสือแทนรมว.สธ. และกล่าวว่า จะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>Service Plan สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รมว.สธ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ติดตามการดำเนินงานรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ และกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกถ่ายอวัยวะน้อยมาก สาเหตุสำคัญคือ การขาดแคลนอวัยวะที่จะนำมาปลูกถ่าย ในปี 2561 สธ.มีแผนพัฒนาระบบบริการและแผนยุทธศาสตร์การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ สนับสนุนให้ รพศ./รพท./รพช.ที่พร้อมรับบริจาคอวัยวะและดวงตาในผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองตายตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ โดยมีอัตราส่วนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ.เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย	<p><b>วันโรคจิตเภทโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันที่ 24 พ.ค. ทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันโรคจิตเภทโลก โดยประเทศไทยพบโรคนี้น่าอับดับ 1 อัตราป่วยร้อยละ 1 ของประชากร คาดว่ามีผู้ป่วยประมาณ 600,000 คนทั่วประเทศ ปีนี้กรมฯ มีนโยบายขยายการดูแลคุณภาพชีวิตของญาติที่ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อยกระดับคุณภาพบริการผู้ป่วย เนื่องจากหากผู้ดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเอาใจใส่ดีไปด้วย ได้มอบหมายให้ รพ.จิตเวชนครพนมรราชนครินทร์ดำเนินการพัฒนาจนสำเร็จแล้ว จะใช้ในเขตสุขภาพและรพ.จิตเวชทุกแห่งต่อไป</p>
สำนักข่าวไทย สยามรัฐ	<p><b>สุขภาพพระสงฆ์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปี 2560 รพ.สงฆ์ พบพระอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ส่งผลให้หลอดเลือดเสื่อม เสียหาย และทำลายอวัยวะอื่น ๆ ทั้งนี้ ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสงฆ์ รพ.สงฆ์ เพื่อขอความคิดเห็นจากพระเถระผู้ใหญ่ ได้รับคำแนะนำให้พระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคเบาหวานสามารถใส่รองเท้าเพื่อสุขภาพได้ในขณะออกบิณฑบาต เพื่อป้องกันการเป็นแผลที่เท้าจากการเดินเท้าเปล่าตามที่แพทย์แนะนำ</p>
ไทยโพสต์	<p><b>บ้านรั้งนางแอน</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ บ้านเลขที่ 117 ม.13 เขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ของนายทรงศักดิ์ จุฑาสุโกศล อายุ 56 ปี เจ้าของร้านมิตรอะไหล่ยนต์ เนื่องจากชาวบ้าน อ.ปะทิว จ.ชุมพร ร้องเรียนว่ามีการสร้างขยายต่อเติมตัดแปลงอาคารเป็นบ้านรั้งนางแอนอย่างผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบทั้งจากเสียงรบกวน กลิ่นมูลนก ตัวไรและเชื้อโรค พบนางแอนหลายหมื่นตัวบินวนเวียนเข้า-ออก เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรั้งนางแอน ซึ่งถือเป็นรังของสัตว์ป่าคุ้มครองตาม กม. ห้ามผู้ใดเคลื่อนย้าย โดยนายธนนท์ พรพพิภาส นายอำเภอปะทิว ระบุว่า ยังมีอีกหลายแห่งที่มีปัญหา จะขอหมายศาลเพื่อเข้าตรวจสอบดำเนินการต่อไป</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>ไวรัสชิป้าห์</b></p> <p>-เสนอข่าว เอเอฟพีรายงานว่า ผู้เสียชีวิตจากไวรัสชิป้าห์ในอินเดียเพิ่มขึ้นเป็น 11 ราย โดยรายล่าสุดเป็นชายอายุ 60 ปี เสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษา 1 สัปดาห์ ด้วยอาการเดียวกับลูกชาย 2 คน และลูกสะใภ้อีก 1 คน ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสชิป้าห์อีก 2 กรณี และกำลังรักษาผู้ติดเชื้ออยู่ แต่ยังไม่ได้ระบุว่าได้รับเชื้อมาจากที่ใด</p>

